

เชียงใหม่นิวส์

หน้าแรก หมวดข่าว ▾ ข่าวแยกตามจังหวัด ▾ ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ▾ กั้น-เกี่ยว-พิก ▾ อื่นๆ ▾

คณะวิทย มช. ร่วมกับ สอศท จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม The 5th EnvironmentAsia



ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอศท) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th EnvironmentAsia International Conference on "Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives" หรือ The 5th EnvironmentAsia ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.วณิดา จินตาสตร นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Empress Convention Center โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่



การประชุมนานาชาติ EnvironmentAsia จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สองปี โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีสมาชิกเป็นทั้งบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ



การประชุม EnvironmentAsia ในครั้งที่ 5 นี้ มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ภายในงานมีการเสวนาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป



เชียงใหม่นิวส์

หน้าแรก หมวดข่าว ▾ ข่าวแยกตามจังหวัด ▾ ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ▾ กิน-เที่ยว-พัก ▾

เสวนาโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร Research Integrity”

21 มิถุนายน 2562  8



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในการเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร Research Integrity” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานด้าน Research Integrity ในหน่วยงาน สำหรับวางกลไกการป้องกันการประพฤติมิชอบทางการวิจัยของประชาคมวิจัยให้กันประเทศ และทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเสวนาด้วย ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่







เชียงใหม่นิวส์

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS

หน้าแรก หมวดข่าว ▾ ข่าวแยกตามจังหวัด ▾ ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ▾ กิน-เที่ยว-พัก ▾

สสว.ร่วมกับ มช.จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562

21 มิถุนายน 2562 38



สสว. ร่วมกับ มช. จัดกิจกรรมอบรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562” ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อขยายช่องทางการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ



เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ หัวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME กล่าวเปิดการอบรม



อาจารย์ ดร.กคินี อริยะ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /หัวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME เกิดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับเอสเอ็มอี ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ



โดยเข้าไปช่วยเหลือเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้มีความรู้และให้คำปรึกษา แนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ เช่น การส่งเสริมการขาย การชำระเงิน การส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบและยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

โดยมีผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,300 ราย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม 2 วันคือวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน



ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มหัตถกรรม และครั้งต่อไปจะไปจัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 50 ราย เช่นกัน จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ถั่วลายเสือ กระเทียม เสื้อผ้าชาวเขา ฯลฯ ซึ่งธรรมชาติของผู้ประกอบการแต่ละท้องถิ่นผลิตสินค้าแตกต่างกันออกไป

ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจะสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดและมีศักยภาพการแข่งขันโดยรู้จักและสามารถค้าขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ E-Market Place ต่างๆได้



